

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีความภาคภูมิใจ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

๒. กำหนดอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพินิจ

๓. กำหนดให้มีการจำแนกประเภทและรูปแบบของสถานี่ควบคุม แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชนแต่ละประเภทและการจัดสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ

๔. กำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการในการรับตัว การจำแนก และการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน

๕. กำหนดแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรม ดังนี้ ๕.๑ ให้สถานพินิจจัดทำแนวทางในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้เหมาะสมกับเพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี สภาวะสุขภาพทางกายและจิต บุคลิกลักษณะ ระดับสติปัญญา ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สภาพครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชน และกำหนดวิธีการและเป้าหมายในการกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ๕.๒ จัดทำแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล ๕.๓ จัดทำแนวทางการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยกำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและแจ้งแนวทางการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน และบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยทราบ ๕.๔ จัดทำแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก่อนมีคำพิพากษา ๕.๕ จัดทำแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแบบเข้ามาเย็นกลับ ๕.๖ จัดให้มีการศึกษาสายสามัญหรือการฝึกวิชาชีพและการบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน ๕.๗ จัดทำแนวทางการฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ๕.๘ กำหนดข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการจัดทำแนวทางการฝึกอบรม

๖. กำหนดสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เป็น ๔ ส่วน ดังนี้ ๖.๑ สิทธิของเด็กและเยาวชน ๖.๒ สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน ๖.๓ การติดต่อเด็กและเยาวชน ๖.๔ ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชน

๗. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานี่ควบคุม ให้ดำเนินการ ดังนี้ ๗.๑ จัดให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๗.๒ จัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๗.๓ การดำเนินการเพื่อเตรียมการในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๗.๔ เตรียมความพร้อมก่อนถึงกำหนดปล่อยตัวเด็กและเยาวชน ๗.๕ จัดให้มีสถานที่เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ๗.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนถึงกำหนดปล่อยตัวเด็กและเยาวชน ๗.๗ จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน ๗.๘ การประชุมจัดทำแนวทางการติดตามภายหลังปล่อยเด็กและเยาวชน ๗.๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๗.๑๐ จัดให้มีระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย

๘. กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดฐานนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานี่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพินิจ ให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำ

ความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ตั้งระวางโทษเป็น ๓ เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น และให้รับสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเสียอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ โดยเด็กและเยาวชนในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกและอบรมจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัวและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดีและดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข.
